



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๖

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องระบบ IT ซึ่งเป็นเรื่องของโลกยุคใหม่ที่ปฏิเสธไม่ได้ และบริษัท ทรุช กำลังเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ ๑ ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท CP (คุณศุภชัย เจียรนวนนท์) รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจัดระบบการเชื่อมโยงประสานงานให้ดี โดยเฉพาะกิจกรรมนักศึกษาควรนำเรื่องดังกล่าวไปหารือในคสสเตอร์ ปัจจุบันเรามีบริษัทไทยประกันชีวิตแล้ว แต่มหาวิทยาลัยควรเชิญบริษัททรุช ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง และทางบริษัทสามารถสนับสนุนคารานักแสดงที่อยู่ในสังกัดร่วมกิจกรรมด้วย ดังนั้น ให้ไปหารือแล้วจับประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขยายผลต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาดำเนินการประสานงานกับบริษัท ทรุช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานกับคุณธาดา เศรษฐศิลา เกี่ยวกับการจัดทำ myCampus mobile Application

๒. ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงงานวันเกษตรให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และบริเวณงานรอบนอก และการขอสนับสนุนคารานักแสดงในสังกัดมาร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ

- ให้ประสานเรื่องกำหนดการบรรยายของพระมหาว. วชิรเมธี และแจ้งให้บริษัท ทรุช ทราบ เนื่องจากทางบริษัทฯ เป็นลูกค้าศิษย์เก่า และทราบว่าจะนำพนักงานเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

๓. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิจารณาจัดทำแผนงานและโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมัธยม ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ และประสานเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา ดนตรี และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

